

สถานี ก.ค.ศ.- ผลทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.(1)

นำเสนอเมื่อ : 6 มิ.ย. 2554

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ผลทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.(1)

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ด้วย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (ทำการแทน ก.ค.ศ.) ได้ตระหนักถึงการที่มีส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษาหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการไม่ได้ดำเนินการตามมติ ภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจ หรืออาจมีเจตนาช่วยเหลือกระทำการให้ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยไม่ต้องรับโทษ พนผิดหรือพนสภาพการบังคับตามกฎหมาย ทั้งที่ ก.ค.ศ.ได้เคยแจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนมาก ที่ ศช 0206.9/0207 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจ การรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 เพื่อถือปฏิบัติ อันมีสาระสำคัญว่า การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงให้รายงานสิ้นสุดที่หัวหน้าส่วนราชการ สำหรับการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.ทุกกรณี แต่บางส่วนราชการไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการล่าช้าเกินควร กับทั้งไม่ได้รายงานผลการติดตามความประพฤติและ/หรือติดตามการปฏิบัติราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยตามมติ ก.ค.ศ. ให้ทราบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกดำเนินการทางวินัยโดยตรง

สำนักงาน ก.ค.ศ.เห็นควรเร่งดำเนินการส่วนที่มีความสำคัญ จึงขอเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง ดังนี้

1.กรณี ก.ค.ศ.มีมติให้ยุติเรื่อง งดโทษ ลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในคำสั่งเดิมหรือให้ดำเนินการอย่างไร ให้ดำเนินการตามมติและรายงานผลการดำเนินการให้ ก.ค.ศ.ทราบภายใน 30 วันสำหรับระยะเวลาดำเนินการตามมติดังกล่าวให้แนบระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 มาใช้โดยอนุโลม

2.กรณีที่ ก.ค.ศ.มีมติให้ติดตามความประพฤติและ/หรือติดตามการปฏิบัติราชการด้วยนั้น ให้รายงานผลการติดตามความประพฤติและ/หรือติดตามการปฏิบัติราชการ เมื่อครบรอบระยะเวลาตามที่กำหนดตามมติ ก.ค.ศ.แล้วไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.ต่อไป

3.กรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ มีมติให้ส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการตามมติแล้ว ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือผู้บังคับบัญชาดำเนินการโดยชัดหรือแย้งกับมติละเว้น

หรือไม่ดำเนินการตามมติภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณีกระทำผิดวินัย

ทั้งนี้ ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา
หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับทราบแนวทางปฏิบัติกันไปแล้วในสัปดาห์หน้า
จะได้กล่าวถึงผลทางวินัยกรณีการไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.ต่อไป

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)